

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Họ và tên: **TRƯƠNG THÀNH CÔNG**
- Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1966
- Quê quán: Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Thường trú: Tổ 3 khu 8B phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả.
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố; Bí thư chi bộ Khối Dân vận, Trưởng Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội Thành phố, Trưởng ban đại diện hội Người cao tuổi Thành phố.
- Ứng cử: Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

### **1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp hoạt động của các cấp, các ngành, sự ủng hộ vào cuộc của nhân dân và cử tri toàn thành phố, HĐND TP đã khắc phục mọi khó khăn, hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, phương pháp tổ chức dân chủ, thực chất, hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, ban hành Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn; hoạt động giám sát được tăng cường đổi mới, kịp thời phát hiện và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương; tích cực đôn đốc giải quyết cơ bản các kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; các vị đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đóng góp công sức, trí tuệ cùng HĐND hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định.

### **2. Đặt vấn đề về bản thân khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố**

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố giới thiệu tham gia ứng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ thành phố hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cử tri, nhân dân thành phố.

Tôi cũng ý thức được rằng HĐND thành phố nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của



Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trước hết, bản thân là người con quê hương Cẩm Phả, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi tham gia công tác ở UBND xã Quang Hanh với thời gian gần 28 năm liên tục và đến tháng 3 năm 2012 tôi được điều động về thành ủy cho đến nay; tôi cũng đã tham gia nhiều khóa HĐND phường và thành phố. Trong công tác tôi ở vị trí cương vị nào tôi đảm nhận luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiện nay phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển và cũng không ít khó khăn đan xen, vì thế tôi nhận thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa để có những đóng góp thiết thực hiệu quả xây dựng phường Quang Hanh nói riêng và thành phố Cẩm Phả của chúng ta ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Hiện nay, thành phố chúng ta đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kinh tế - xã hội toàn thành phố đã có bước phát triển nhanh. Tuy nhiên, còn một số khó khăn, hạn chế như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; môi trường còn ô nhiễm, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên than, khoáng sản có nhiều chuyển biến song có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, còn xảy ra sai phạm. Đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội... Đây là những vấn đề tôi quan tâm, suy nghĩ và đó là những vấn đề cần có thời gian, lộ trình giải quyết trong điều kiện hiện nay của thành phố.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu hành động sau:

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND thành phố, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thành phố, đảm bảo việc ban hành Nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.



4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

5. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của bản thân hiện đang đảm nhận, với ý chí hành động quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên các lĩnh vực phụ trách, đảm nhận cũng như hoạt động của người đại biểu HĐND đóng góp tích cực vào hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của thành phố, cụ thể là:

- Trên cương vị là Ủy viên BTV Thành ủy tôi tích cực tham gia cùng tập thể BTV Thành ủy bàn bạc, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng định hướng cho sự phát triển của Thành phố; nghiên cứu, đổi mới, tìm tòi các giải pháp đột phá phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh đưa thành phố ngày càng phát triển.

- Tiếp tục tham mưu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; thực hiện tốt QCDC ở cơ sở của thành phố, tham mưu đề xuất người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường dân chủ trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe Nhân dân,

- Tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể. Đề xuất giải pháp vận động nguồn lực trong và ngoài địa bàn thành phố để hoàn thành mục tiêu thành phố không còn hộ nghèo trong năm 2021 và những năm tới, tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể chủ trì đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ với phương châm thực chất và hiệu quả.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố; cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ phường Quang Hanh, cảm ơn cử tri nơi công tác và nơi cư trú nhiệm cho tôi có cơ hội ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân Thành phố và cảm ơn các ông bà, anh chị cử tri phường Quang Hanh đã giành thời gian đến tiếp xúc cử tri, tôi xin cam kết nếu trúng cử sẽ nỗ lực hết trách nhiệm của mình thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

**NGƯỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**



**Trương Thành Công**